



บทที่ 469

คนที่มีความสุข

ข้าแต่พระเป็นเจ้า วันก่อนลูกได้ไปร่วมงานสังสรรค์งานหนึ่ง ที่ได้พบปะกับเพื่อนๆ ร่วมรุ่นชั้นมัธยมปลายด้วย ซึ่งไม่ได้เจอกันนาน เพื่อนบางคนก็ถือไม้เท้าแล้ว บางคนก็งใจปล่อยให้ผมมีสีตามธรรมชาติคือ ดอกเลาบ้าง เทาแถมขาวบ้าง หรือไม่กี่ปล่อยให้เป็นสีขาวไปเลยทั้งศีรษะก็มี เท่ไปอีกแบบ บางคนก็ยังพริ้งเพรา ผมหงอกบ้างก็ยิ้มสิ แถมแต่งตัวทาเล็บทาปากดูอ่อนกว่าวัยจริงของพวกเราไปโขเลย 😊

ลูกนั่งติดกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งค่อนข้างสนิทกันตอนเป็นนักเรียน เราต่างทราบสไตล์ของเพื่อนๆ ซึ่งกันและกันบ้างพอสมควรจากไลน์ของรุ่น เพื่อนคนนี้เป็นคนมีน้ำใจ พูดจาโผงผาง ตรงไปตรงมา ชีวิตที่ผ่านมาได้ดูแลมารดาซึ่งมีสุขภาพไม่ค่อยดีมาตลอด จนมารดาจากโลกนี้ไป เธอไม่ได้แต่งงาน ขณะนี้อยู่คนเดียว เรานั่งคุยกันตลอดในงาน 😊 เธอทราบว่าลูกทุกวันนี้ แม้อายุจะวัยนี้แล้ว แต่ก็ยังมีกิจกรรมมากมาย ทั้งงานราษฎร์ งานหลวง งานรับใช้พระเจ้า งานส่วนตัว ฯลฯ แต่สำหรับเธอแล้ว วันหนึ่งๆ เธอตื่นขึ้นมา ชีวิตว่างมาก ไม่มีอะไรทำ และไม่ทราบจะทำอะไร ลูกถามเธอว่าลองหา hobby ที่ชอบสักอย่างสองอย่างไหม ชีวิตจะได้ไม่ว่างจนเกินไป เธอตอบว่าเคยลองหาแล้ว แต่ไม่ทราบจะทำอะไร

แล้วเราก็คูยต่อ ...

ตอนเราเป็นนักเรียนกัน ชีวิตเหมือนๆ กันหมดเลย คือ วันๆ คุณพ่อคุณแม่จะส่งพวกเราไปโรงเรียน พอโรงเรียนเลิกก็มารับกลับบ้าน ทำการบ้าน ตั้งหน้าตั้งตาเรียน พอจบชั้นมัธยมปลาย ชีวิตก็จะเริ่มแตกต่างออกไป บ้างก็เข้ามหาวิทยาลัยที่ประเทศไทย บ้างก็ไปศึกษาต่อต่างประเทศ บ้างก็ออกไปทำงานเลย จากจุดการจบการศึกษา มัธยมปลาย ชีวิตของนักเรียนรุ่นเดียวกันเมื่อตอนเป็นเด็ก เริ่มผลิติดอกออกผล เป็นดอกไม้มานานาพันธุ์ แตกต่างกันไป

ณ วันนี้ ที่พวกเราได้จบการศึกษาชั้นมัธยมปลายมาด้วยกันเมื่อครึ่งศตวรรษกว่ามาแล้ว มองย้อนหลัง ชีวิตของแต่ละคน หากมาร้อยเรียงกัน เป็นภาพยนตร์ชีวิตได้สบายๆ เลย แต่ละคนก็มีชีวิตของตนเอง สิบคนสิบแบบ ร้อยคนก็ร้อยแบบ ไม่มีใครที่มีชีวิตเหมือนกันเช่นเดียวกับตอนเป็นเด็กนักเรียนชั้นเดียวกันเลย

บ้างก็แต่งงานได้สามี่ที่ดีจนถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชร จนถึงทุกวันนี้ มีบุตรชายหญิงที่ดี มีหลานให้ชื่นใจอีก บ้างก็แต่งงานได้สามี่ที่เข้ากันไม่ได้ไม่ถึงปลายทางของไม้เท้ายอดทอง ชีวิตสมรสหักกระเด็นกระดอนไป ระหว่างทางเรียบร้อยแล้ว บ้างก็ครองความเป็นโสดจนถึงทุกวันนี้และมีเพื่อนหลายคนแต่อำลาโลกนี้ไปแล้ว ...

นี่คือชีวิตจริงของพวกเรามนุษย์ทั้งหลายบนโลกใบนี้ ทั้งทุกข์ทั้งสุข ทั้งได้เห็นชีวิตของผู้อื่นรอบข้าง ทั้งที่เป็นเพื่อนหรือเป็นแค่คนรู้จัก คนเกี่ยวข้งในด้านธุรกิจหรือเป็นเพื่อนในสังคมทุกศาสนา และลูกก็สังเกตว่าคนทั้งหลายที่ถูกรู้จักในสังคม ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดที่มีความสุข มักจะมีอุปนิสัยคล้ายๆ กัน คือจะเป็นคน



1. ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยวาจาหรือการกระทำใดๆ
2. ไม่อยากรู้หรือยุ่งเรื่องของคนอื่น
3. ไม่ตัดสินผู้อื่น
4. ไม่อิจฉา แต่จะยินดีด้วยความจริงใจในความสำเร็จของผู้อื่น
5. ไม่คิดเล็กคิดน้อยกับทุกเรื่อง
6. ไม่ยึดติดกับอดีตหรือหวาดหวั่นกับอนาคต
7. ไม่ยกย่องคนมีเงินหรือมีอำนาจ แต่ใส่ใจผู้ที่ด้อยกว่า
8. เป็นคนมีคุณธรรมหรือมีศาสนาประจำใจ

แล้วลูกก็กลับมาศึกษาพระวาจาของพระเจ้าถึงความสุขตามคำตรัสสอนของพระเยซูเจ้า

**“ผู้มีใจยากจนย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา**

**ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้าย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน**

**ผู้มีใจอ่อนโยนย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก**

**ผู้หิวกระหายความชอบธรรมย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม**

**ผู้มีใจเมตตา่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา**

**ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า**

**ผู้สร้างสันติย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า**

**ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรมย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา**

**ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่นข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด**

**เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์ยิ่งใหญ่นัก ...”** มัทธิว 5:3-11

เป็นพระวาจาของพระเจ้าที่ต้องอ่าน ไตร่ตรอง ราฟิ่ง มองให้ลึกและเปิดจิตใจให้กว้าง และอ่านแล้วอ่านอีกกว่าจะเข้าใจ และประโยคสุดท้ายอธิบายทุกอย่าง “...เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก...”

เช่นเดียวกับบทอื่น ๆ พระวาจาที่พระเยซูเจ้าทรงเทศน์สอนนั้น ล้วนแล้วแต่ต้องฝึกฝนสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์ปุถุชนในการปฏิบัติตาม ดังนั้นในการเตรียมตัวให้ตัวเองได้ไปรับบำเหน็จรางวัลในสวรรค์นั้น เราจึงต้องมี “วินัย” ในการดำรงชีวิตให้สามารถปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์ให้ได้มากที่สุดในชีวิตของเราบนโลกนี้

แล้วบน “วินัย” นี้แหละ เราก็จะสามารถพบกับความสุขบนโลกนี้ได้ก่อนไปรับบำเหน็จรางวัลคือ ความสุขนิรันดร์ในสวรรค์

อาแมน

ลูกขอพร: องค์ดินแดน

[www.moving-themountain.com](http://www.moving-themountain.com)

